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ส าเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย 
สมัยสามัญ  สมัยท่ี  3/2564  ครั้งที่  1 

วันที่  9  สิงหาคม   2564  เวลา  09.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย   

ผู้มาประชุม  จ านวน  30   คน 

ล าดับที่ ชื่อ – สกุล   ต าแหน่ง     ลายมือชื่อ 
1. นายค าภา กาญบุตร             สมาชิก อบต. ม. 1                ค าภา    กาญบุตร 
2. นายกาวี   มะโนสิม สมาชิก อบต. ม. 1                  กาวี      มะโนสิม 
3. นายยุทธชัย ปู่ทา สมาชิก อบต. ม. 2                ยุทธชัย    ปู่ทา 
4.        นายวิกรานต ์ นวลสิงห ์ สมาชิก อบต. ม. 2                  วิกรานต์    นวลสิงห ์
5. นายอัครชัย แสงธาดา สมาชิก อบต. ม. 3                อัครชัย    แสงธาดา 
6. นายจรัญ ว่องไว สมาชิก อบต. ม. 3                จรัญ               ว่องไว 
7. นายพงษ์ศักดิ์ สุริยภูม ิ สมาชิก อบต. ม. 4                พงษ์ศักดิ์     สุริยภูม ิ
8. นางสุดารัตน์        ใจวัน สมาชิก อบต. ม. 5       สุดารัตน์         ใจวัน 
9.       นายเสถียร          จนัทร์มาลา          สมาชิก อบต. ม. 5                    เสถียร           จันทร์มาลา 
10. นายชาญชัย โพธิกมล สมาชิก อบต. ม. 6       ชาญชัย     โพธิกมล 
11. นายนิรันดร์ ดอบุตร สมาชิก อบต. ม. 6       นิรันดร ์     ดอบุตร 
12. นายณรงค์           วงศ์สง่า             สมาชิก อบต. ม. 7                 ณรงค์     วงศ์สง่า 
13.     นายปัญญา          วงศ์สง่า              สมาชิก อบต. ม. 7                 ปัญญา          วงศ์สง่า                
14. นายจันทร คุณสมบัติ สมาชิก อบต. ม. 8  จันทร     คุณสมบัติ 
15.     นายจตุรงค์          ถีระพันธ์             สมาชิก อบต. ม. 8                    จตุรงค์           ถีระพันธ์                
16. นายสมทบ แสงพรมชาลี สมาชิก อบต. ม. 9  สมทบ     แสงพรมชาลี  
17. นายสิทธิศักดิ์ บุญสุนีย์ สมาชิก อบต. ม. 9  สิทธิศักดิ์     บุญสุนีย ์
18. ร.ต.พลชัย          โยควัฒน์            สมาชิก อบต. ม. 10                    พลชัย            โยควัฒน์   
19.     นายเสนีย์           พ่วงทิม               สมาชิก อบต. ม. 10                   เสนยี์             พ่วงทิม                 
20. นายอดิศร บุตรชาติ สมาชิก อบต. ม. 11  อดิศร     บุตรชาต ิ
21. นายวินิจ นิยมเหลา สมาชิก อบต. ม. 11                 วินิจ    นิยมเหลา 
22. นายอนภุาพ คชพล สมาชิก อบต. ม. 12  อนุภาพ     คชพล 
23.     นายบุญแทน       ศรหีาพุฒ             สมาชิก อบต. ม. 12                  บุญแทน         ศรีหาพุฒ              
24. นายนิรัญ ทองโคตร สมาชิก อบต. ม. 13  นิรัญ             ทองโคตร 
25 นายส ารวย ศรีวันทา สมาชิก อบต. ม. 14                 ส ารวย     ศรีวันทา 
26.     นายนิ่ม  ฝ่ายรีย์ สมาชิก อบต. ม. 15                  นิ่ม              ฝ่ายรีย ์
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27. นายภาณรงค์ พลสันต์ สมาชิก อบต. ม. 16  ภาณรงค์      พลสันต ์
28.      นายณัฐพล         เที่ยงทัศน์           สมาชิก อบต. ม. 16                   ณัฐพล            เที่ยงทัศน์              
29. นายชะนะ สิงห์งาม สมาชิก อบต. ม. 17 ชะนะ      สิงห์งาม 
30.     นายคัณชิต          ธสิาร                 สมาชิก อบต. ม. 17                  คัณชิต             ธิสาร                   
ผู้ไม่มาประชุม   จ านวน   2  คน 
1. นายสุทธา ศรีเทพ สมาชิก อบต. ม. 4        
2. นายสุริยันต์ สง่าพันธ์ สมาชิก อบต. ม. 14  

ผู้เข้าร่วมประชุม   จ านวน  10   คน 
1. นายวีระศักดิ์ สุทธิอาจ นายก อบต.         ระศักดิ์   สุทธิอาจ 
2. นายสง่า             อุ่นแก้ว รองนายก อบต.        สง่า   อุ่นแก้ว 
3 นายกรุงศรี วังชา รองนายก อบต.        กรุงศรี         วังชา 
4.        นายสมัย           พลสันต์                เลขานุการนายก อบต.               สมยั            พลสันต์                 
5. ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท ปลัด อบต.         สุรศักดิ์   น้อยบาท 
6. นางอมรรัตน์       แสนบรรดิษฐ์         หัวหน้าส านัก                          อมรรัตน์       แสนบรรดิษฐ์          
7. นางสาวสุจิตตรา   เนียมเพราะ          นักวิเคราะห์ฯ                          สุจิตตรา       เนียมเพราะ                
8.        นางเพ็ญนี          ดามะนาว            จพง.การเงินและบัญชี                 เพ็ญนี         ดามะนาว 
9. น.ส.ยศวดี          วิลาลัย                นักวิชาการศึกษา                       ยศวดี          วิลาลัย                                
10.      นางสาวบุพปัทม์   โยสะอาด            รองปลัด อบต.                         บุพปัทม์       โยสะอาด                

 
เริ่มประชุม  เวลา  09.00  น. 
   เมื่อที่ประชุมพร้อม  นายปัญญา  วงศ์สง่า ประธานในที่ประชุมกล่าวเปิดประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย  สมัยสามัญ  สมัยที่  3/2564   ครั้งที่ 1  
 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องทีป่ระธานจะแจ้งต่อที่ประชุมทราบ 
 

นายปัญญา วงศ์สง่า/ประธานสภา อบต. 
1. วันนี้มีสมาชิกขอลา จ านวน 2 คน ได้แก่ 

                                นายสุทธา      ศรีเทพ           สมาชิก อบต. ม. 4   
                                   นายสุริยันต์    สง่าพันธ์ สมาชิก อบต. ม. 14 

2. ช่วงนี้โควิด-19 ระบาดขอให้สมาชิกทุกท่านโปรดระมัดระวังรักษาสุขภาพกันด้วย 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่อง  รับรองรานงานการประชุม 
                              สภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2/2564 เมื่อวันที ่ 20  พฤษภาคม   2564    
ที่ประชุม                  -มีมติรับรองเป็นเอกฉันท์  
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ระเบียบวาระท่ี 3         เรื่อง กระทู้ถาม 
                              3.1 กระทูถ้าม เรื่อง โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
นายปัญญา วงศ์สง่า/ประธานสภา อบต. 
                                 ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 3.1 กระทู้ถาม เรื่องโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ
ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เชิญท่าน ส.อบต.วิกรานต์ นวลสิงห์ สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ 2 ซึ่ง
เป็นผู้เสนอกระทู้ถามได้ซักถามต่อผู้บริหารครับ ผมขอถามในประเด็นดังนี้ 
                                    

นายวิกรานต์  นวลสิงห์/ส.อบต.หมู่ที่ 2 
                                   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ผม นายวิกรานต์ สมาชิกสภา อบต .หมู่ที่ 2 กระทู้ถาม
เรื่องโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้                                    
                                   1.โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ข้อบัญญัติปี 2564 ตั้งไว้ 195,000 บาท เพ่ือจ่ายเป็นค่าบริหารจัดการโครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชน
ของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น โดยองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย เป็นหน่วยด าเนินการตั้ง
งบประมาณปี 2564 จ านวน 13,000 บาท และขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่อ าเภอ
วานรนิวาส จ านวน 14 แห่งๆละ 13,000 บาท รวมทั้งสิ้น 195,000 บาท ความหมายของผมคือในการจัดตั้ง
โครงการนี้ ที่มีการขอรับการสนับสนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวน 14 แห่งๆละ 13,000 บาท อปท.แต่
ละแห่งต้องน าเงินมาให้เรา แล้วท าไมเราต้องน างบประมาณ 195,000 บาท ของเราไปให้เขาครับ ท่านตั้งให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนด้วยใช่หรือไม่ครับ ในรายรับก็ไม่มีการตั้งไว้ตามที่ผมได้ตรวจสอบ และเงินที่องค์กรต่างๆที่ให้
มามันอยู่ไหนหรือน าเงินของเราไปให้เขาขอความกระจ่างด้วยครับ  2.ครุภัณฑ์การเกษตร การจัดซื้อเครื่องสูบน้ า
พญานาคจัดซื้อแล้วหรือยัง 3.ค่าอาหารกลางวันในช่วงสถานการณ์โควิดท่านได้ท าให้เขาหรือไม่ เด็กซึ่งไม่ได้มา
โรงเรียนท่านบริหารจัดการเกี่ยวกับค่าอาหารกลางวันอย่างไร 4.โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นท่านด าเนินการ
แล้วหรือยัง 5.การจัดซื้อรถฉุกเฉินจัดซื้อหรือยัง 6.การจัดซื้ออุปกรณ์กู้ชีพกู้ภัยจัดซื้อหรือยัง 7.โครงการโรงเรียน
ผู้สูงอายุด าเนินการหรือยัง 8.โครงการคัดแยกขยะท่านตั้งขึ้นมาได้ด าเนินการหรือไม่ครับ 9.โครงการปรับปรุงศูนย์
เรียนรู้ขยะครบวงจรมันอย่างไรครับผมยังไม่เห็นเลยและในปีงบประมาณปี 2565 ผมเห็นคร่าวๆยังตั้งไว้อีกนะครับ 
9.โครงการก่อสร้างโรงจอดรถท่านท าหรือยังซึ่งตอนนี้รถจอดไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย 10.โครงการก่อสร้างอาคาร
เอนกประสงค์ท่านก าหนดจะสร้างตรงที่รถจอดรถผมว่ามันไม่เหมาะสมซึ่งสถานที่มันแออัดท่านท าหรือยังครับ 11.เงิน
สมทบกองทุนประกันหลักสุขภาพท้องถิ่น ในปี 2565 ไม่เห็นตั้งไว้ครับ 

ส.ต.อ.สรุศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                                เรียนประธานสภาและสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ท่านสมาชิกได้สอบถามมา
เกี่ยวกับการงบประมาณโครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ข้อบัญญัติปี 2564 ตั้งไว้ 195,000 บาท ขอเรียนเบื้องต้นว่าเป็นงบของทางท้องถิ่นอ าเภอวานนริวาส ที่ตั้งเป็น
ค่าใช้จ่ายให้กับท้องถิ่นอ าเภอไว้ส าหรับจ้างลูกจ้างในท้องถิ่นอ าเภอวานรนิวาส ซึ่งทาง อปท.จะสลับกันเป็นเจ้าภาพ ซึ่ง
จะอยู่ที่  อปท.ละ 13,000 บาท รวมของ อบต.เดื่อศรีคันไชยด้วย ก็จะอยู่ที่ 195,000 บาท ซึ่งเป็นเงินนอก
งบประมาณและเป็นเงินรับฝาก 
                                  ในส่วนของโครงการต่างๆ ได้ด าเนินการไปแล้วหรือยัง ขอชี้แจงดังนี้ครับ งบประมาณในปี
งบ 2564 ที่มีการตั้งไว้ในข้อบัญญัตินั้น ปัจจุบันเงินงบประมาณจากส่วนกลางที่จะโอนมาให้แก่องค์กรปกครองส่วน
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ท้องถิ่นนั้นยังโอนมาไม่เพียงพอ ท าให้โครงการบางโครงการที่อยู่ในข้อบัญญัติปี 2564 ยังไม่สามารถด าเนินการได้
เนื่องจากไม่มีงบประมาณ ส าหรับอาหารกลางวันของเด็กช่วงสถานการณ์โควิดช่วงแรกที่มีการระบาดได้มีการจัด
ท าอาหารแล้วน าไปมอบให้กับเด็กที่บ้าน พอมีการระบาดรอบต่อมาก็มีการจ่ายเงินค่าอาหารกลางวันให้แก่เด็กไปแล้ว
รอบหนึ่ง และก าลังจะน าจ่ายเงินเป็นค่าอาหารกลางวันอีกรอบในเร็วๆนี้  โครงการอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ทาง 
อบต.ก็ได้มีการด าเนินการแล้วซึ่งได้มีการจ้างอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น จ านวน 2 ท่าน เข้าไปดูแลผู้ป่วยที่ติดตียงใน
เขตของต าบลเดื่อศรีคันไชย รถกู้ชีพถ้ามีงบประมาณเข้ามาเพียงพอก็จะเร่งจัดซื้อ อาคารอเนกประสงค์ก็เช่นกัน 
โรงเรียนผู้สูงอายุยังไม่ได้รับความร่วมมือจากผู้สูงอายุในการสมัครเท่าที่ควรจึงไม่สามารถด าเนินโครงการได้  โครงการ
คัดแยกขยะและโครงการปรับปรุงศูนย์เรียนรู้ขยะครบวงจรก็ยังไม่ได้ด าเนินการ อาคารโรงจอดรถก็ก าลังด าเนินการ
ก่อสร้าง เงินสมทบกองทุนประกันหลักสุขภาพท้องถิ่นน่าจะต าหล่นทางเจ้าหน้าที่จะเพ่ิมให้ครับ ขออนุญาตน าเรียน
เบื้องต้นเท่านี้ก่อนครับ 
 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว 
                             -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องท่ีเสนอใหม่ 
                              5.1 เรื่องเสนอเพื่อทราบ 
นายปัญญา วงศ์สง่า/ประธานสภา อบต. 
                              เรียนเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                              เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  เรื่องเสนอเพ่ือทราบวันนี้ขอแจ้งให้แก่สมาชิกได้ทราบ 
คือ ได้มี ผอ.กองคลังย้ายมาใหม่ ซึ่งย้ายมาจาก อบต.แวง อ.สว่างแดนดิน แต่วันนี้ไม่สามารถมาแนะน าตัวต่อสภาได้
เนื่องจากขออนุญาตลาไปฉีดวัคซีน 
                                2.ช่วงนี้สถานการณ์โควิดระบาด ในพ้ืนที่ต าบลเดื่อ ได้มีการจัดท าศูนย์พักคอยส าหรับกัก
ตัวผู้ที่เดินทางมาจากพ้ืนที่เสี่ยง  
                                 3.วัวที่เกิดโรคระบาดในพ้ืนที่ต าบลเดื่อ ณ ปัจจุบันมีวัวตายประมาณ 32 ตัว ทาง อบต.ก็
จะท าเรื่องแจ้งไปยังปศุสัตว์อ าเภอเพ่ือให้แจ้งส่วนราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป 
                                 4.ส าหรับวัคซีนท่านใดที่สนใจจะเข้าฉีดวัคซีนสามารถไปยื่นขอฉีดได้ สอบถามข้อมูลได้ที่ 
รพ.สต.ครับ 
                             5.2 พิจารณารา่งข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ   พ.ศ. 2565 
                                    (ขั้นรับหลักการ) 
นายปัญญา วงศ์สง่า/ประธานสภา อบต. 

เรียนเชิญท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย ชี้แจงระเบียบ ข้อกฎหมายของ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563  
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ส.ต.อ.สุรศักดิ์  น้อยบาท/ปลัด อบต. 
    เรียนท่านประธานสภาฯ ที่ เคารพ  กระผมขอชี้ แจงระเบียบ ข้อกฎหมาย  ระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.2563 หมวด  3   
                    ข้อ  22  ให้ใช้แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นแนวทางในการจัดท างบประมาณให้
หัวหน้าหน่วยงานจัดท าประมาณการรายรับ และประมาณการรายจ่ายและให้หัวหน้าหน่วยงานคลังรวบรวมรายงาน
การเงินและสถิติต่างๆ ของทุกหน่วยงานเพื่อใช้ประกอบการค านวณขอตั้งงบประมาณเสนอต่อเจ้าหน้าที่งบประมาณ 
  ข้อ  23  ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณท าการพิจารณาตรวจสอบ  วิเคราะห์  และแก้ไขงบประมาณ
ชั้นต้น  แล้วให้เสนอต่อคณะผู้บริหารท้องถิ่น เมื่อผู้บริหารท้องถิ่นได้พิจารณาอนุมัติให้ตั้งเงินงบประมาณยอดใดเป็น
งบประมาณประจ าปีแล้ว ให้เจ้าหน้าที่งบประมาณรวบรวม และจัดท าเป็นร่างงบประมาณรายจ่ายเสนอต่อผู้บริหาร
ท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่ง เพ่ือผู้บริหารท้องถิ่นได้น าเสนอต่อสภาท้องถิ่นภายในวันที่ 15 สิงหาคม 
  ข้อ 24 ในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่สามารถน าร่างงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีเสนอต่อสภาท้องถิ่นได้ทันภายในวันที่ 15 สิงหาคม ให้ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานให้สภาท้องถิ่นทราบโดยอาจ
ก าหนดระยะเวลาที่คาดหมายว่าจะเสนอร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีให้สภาท้องถิ่นเพ่ือให้ความเห็นชอบด้วยก็ได้
แล้วให้ผู้บริหารท้องถิ่นรายงานให้ผู้ก ากับดูแลทราบด้วย ทั้งนี้ เพ่ือให้ร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีสามารถใช้บังคับ
ได้ทันในวันเริ่มต้นปีงบประมาณ 
  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.  2547 (รวมทั้งแก้ไข
เพ่ิมเติม ฉบับที่ 2) พ.ศ.2554  หมวด 3  
  ข้อ 45  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่ประชุมสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาเป็นสามวาระ  แต่ที่ประชุมสภา
ท้องถิ่นจะอนุมัติให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวก็ได้ในการพิจารณาสามวาระรวดเดียวผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภา
ท้องถิ่นจ านวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในสามของจ านวนผู้ที่อยู่ในที่ประชุมจะเป็นผู้เสนอก็ได้ เมื่อที่ประชุมสภาท้องถิ่นอนุมัติ
ให้พิจารณาสามวาระรวดเดียวแล้ว  การพิจารณาวาระที่สองนั้นให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นเป็นกรรมการแปรญัตติเต็ม
สภา  โดยให้ประธานที่ประชุมเป็นประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  จะพิจารณาสาม
วาระรวดเดียวไม่ได้ และในการพิจารณาวาระที่สอง  ให้ก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติไว้ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง
นับแต่สภาท้องถิ่นมีมติรับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติงบประมาณนั้น 
   ข้อ 49  ญัตติร่างข้อบัญญัติที่สภาท้องถิ่นลงมติรับหลักการแล้ว  ถ้าจะต้องส่งให้คณะกรรมการ    
แปรญัตติพิจารณา  ให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งร่างข้อบัญญัตินั้นไปให้คณะกรรมการแปรญัตติพิจารณาโดยละเอียด  
และที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะต้องก าหนดระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติต่อคณะกรรมการแปรญัตติด้วย  ภายใน
ระยะเวลาเสนอค าแปรญัตติที่สภาท้องถิ่นก าหนดตามวรรคหนึ่งผู้บริหารท้องถิ่นหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ ใดเห็นควร
จะแก้ไขเพ่ิมเติมร่างข้อบัญญัติก็ให้เสนอค าแปรญัตติล่วงหน้าเป็นหนังสือ  โดยให้แปรญัตติเป็นรายข้อและเสนอต่อ
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ ในกรณีที่สมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นผู้แปรญัตติจะต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่น 
รับรอง เช่นเดียวกับการเสนอญัตติการเสนอค าแปรญัตติให้อนุโลม  ใช้ตามแบบท้ายระเบียบนี้ในการพิจารณาร่าง
ข้อบัญญัติวาระท่ีสอง  กรณีการพิจารณาสามวาระรวดเดียว  ผู้แปรญัตติอาจเสนอค าแปรญัตติด้วยวาจาได้ 
  ข้อ  50  เมื่อคณะกรรมการแปรญัตติได้พิจารณาแล้ว  จะต้องเสนอร่างข้อบัญญัตินั้นตามร่างเดิม
และตามที่มีการแก้ไขเพ่ิมเตมิ  พร้อมทั้งรายงานและบันทึกความเห็นยื่นต่อประธานสภาท้องถิ่นรายงานนั้นอย่างน้อย
จะต้องระบุว่า ได้มีหรือไม่มีการแก้ไขเพ่ิมเติมในตอนหรือข้อใดบ้าง  การแปรญัตติและมติของคณะกรรมการแปรญัตติ
เกี่ยวด้วยการแปรญัตตินั้นเป็นประการใด การสงวนความเห็นของกรรมการแปรญัตติตลอดจนการสงวนค าแปรญัตติ
ด้วยและให้ประธานสภาท้องถิ่นส่งรายงานนั้นแก่สมาชิกสภาท้องถิ่นไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมงก่อนวันประชุมพิจารณา 
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เว้นแต่กรณีต้องพิจารณาเป็นการด่วน ให้คณะกรรมการแปรญัตติไปร่วมประชุมสภาท้องถิ่นด้วย  เพ่ือแถลงประกอบ
รายงานหรือชี้แจข้อสงสัยต่าง ๆ เกี่ยวกับรายงานนั้น 
       ข้อ 51 ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติวาระที่สอง  ให้ปรึกษาเรียงตามล าดับข้อเฉพาะที่มีการแปร
ญัตติหรือที่คณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเท่านั้น  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติเป็นอย่างอ่ืน   ถ้าที่ประชุม
สภาท้องถิ่นลงมติเห็นด้วยกับค าแปรญัตติ  หรือเห็นด้วยกับการแก้ไขในข้อใดแล้ว  ไม่ให้เสนอขอแปรญัตติหรือเสนอ
ญัตติขอเปลี่ยนแปลงมตินั้นอีก 
  ข้อ  52  การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการอภิปราย  เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่น
จะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  ถ้ามีเหตุอันสมควรในการพิจารณาวาระนี้  ให้ที่ประชุมสภาท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตรา
เป็นข้อบัญญัติหรือไม ่
          หมวด  4   ข้อ  58  ญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นยื่นต่อสภาท้องถิ่น ตาม
แบบและวิธีการภายในระยะเวลาที่ก าหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

ข้อ  59  การแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณ  จะกระท าได้เฉพาะการขอลดรายจ่ายหรือการขอ
ลดจ านวนเงินที่ขออนุญาตจ่าย  และต้องมีจ านวนสมาชิกสภาท้องถิ่นรับรองเช่นเดียวกับการเสนอญัตติ 
  ข้อ  60  ห้ามมิให้แปรญัตติรายจ่ายขึ้นใหม่  หรือเพ่ิมเติมรายจ่าย  หรือเปลี่ยนแปลงความประสงค์
ของจ านวนเงินที่ขออนุมัติจ่าย  เว้นแต่จะได้รับค ารับรองจากผู้บริหารท้องถิ่น  หรือค าแปรญัตตินั้นผู้บริหารท้องถิ่น
เป็นผู้แปรญัตติ 

นายปัญญา วงศ์สง่า/ประธานสภา อบต. 
    ตามที่ปลัด อบต. ได้ชี้แจงระเบียบ  ข้อกฎหมาย  มีท่านใดมีข้อซักถามหรือไม่ ถ้าไม่มีขอเรียนเชิญ
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย แถลงงบประมาณร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ  พ.ศ. 2565 เรียนเชิญครับ 

นายวีระศักดิ์  สุทธิอาจ / นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย 
เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  โอกาสนี้ขอแถลงงบประมาณประกอบงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้ทุกท่านได้ทราบ รวมถึงสถานการณ์การคลังตลอดจนหลักการ  และ
แนวนโยบายในการด าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  ดังต่อไปนี้      
 สถานการณ์คลัง 

  1.1  งบประมาณรายจ่ายทั่วไป 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนต าบลมีสถานะการเงิน  ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จ านวน 32,827,725.09 บาท 
1.1.2 เงินสะสม จ านวน 33,813,068.50 บาท 
1.1.3 เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 12,437,357.70 บาท 
1.1.4 รายการที่ได้กันเงินไว้แบบก่อหนี้ผูกพันและยังไม่ได้เบิกจ่าย จ านวน 0 โครงการ รวม 0.00 บาท 
1.1.5 รายการที่ได้กันเงินไว้โดยยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 1 โครงการ รวม 11,793.00 บาท 
1.2 เงินกู้คงค้าง จ านวน 0.00 บาท 
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2. การบริหารงบประมาณ ในปีงบประมาณ 2563  
2.1 รายรับจริง จ านวน 61467093.80 บาท ประกอบด้วย 
หมวดภาษีอากร จ านวน 114,352.36 บาท 
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ
ใบอนุญาต 

จ านวน 159,087.00 บาท 

หมวดรายได้จากทรัพย์สิน จ านวน 246,101.17 บาท 
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและ
การพาณิชย์ 

จ านวน 0.00 บาท 

หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด จ านวน 6,070.00 บาท 
หมวดรายได้จากทุน จ านวน 11,480.00 บาท 
หมวดภาษีจัดสรร จ านวน 26,173,569.27 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป จ านวน 34,756,434.00 บาท 
2.2 เงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 44,739.00 บาท 
งบกลาง จ านวน 20,195,865.10 บาท 
งบบุคลากร จ านวน 16,630,046.00 บาท 
งบด าเนินงาน จ านวน 9,279,147.18 บาท 
งบลงทุน จ านวน 6,636,940.00 บาท 
งบเงินอุดหนุน จ านวน 2,462,605.72 บาท 
งบรายจ่ายอื่น จ านวน 20,000.00 บาท 
2.4 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินอุดหนุนที่รัฐบาลให้โดยระบุวัตถุประสงค์ จ านวน 44,739.00 บาท 
2.5 มีการจ่ายเงินสะสมเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ จ านวน 3,643,280.00 บาท 
2.6 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 2,660,000.00 บาท 
2.7 รายจ่ายที่จ่ายจากเงินกู้ จ านวน 0.00 บาท 
 งบเฉพาะการ  
ประเภทกิจการประปา   กิจการประปา 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  
 รายรับจริง จ านวน 2,290,159.85 บาท 
 รายจ่ายจริง 

กู้เงินจากธนาคาร/อื่นๆ 
ยืมเงินสะสม 

จ านวน 
จ านวน 
จ านวน 

2,209,515.07 
0.00 
0.00 

บาท 
บาท 
บาท 

 ก าไรสะสม จ านวน 0.00 บาท 
 เงินสะสม จ านวน 2,949,247.76 บาท 
 ทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 1,559,520.84 บาท 
 กู้เงินจากธนาคาร/ก.ส.ท./อื่นๆ จ านวน 0.00 บาท 
 ยืมเงินสะสมจากเทศบาล จ านวน 0.00 บาท 
 เงินฝากธนาคาร จ านวน 4,593,960.36 บาท 
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 ทรัพย์รับจ าน า จ านวน 0.00 บาท 

นายปัญญา วงศ์สง่า/ประธานสภา อบต. 
                          ตามท่ีคณะผู้บริหารได้อ่านค าแถลงงบประมาณไปแล้วนั้นมีท่านใดสงสัยหรือจะสอบถามเพ่ิมเติม
หรือไม่ครับ ขอเรียนเชิญ 

นายวิกรานต์  นวลสิงห์/ส.อบต. หมู่ที่ 2 
                            เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ ตามที่คณะผู้บริหารได้แถลงงบประมาณไปแล้วนั้นกระผมมี
ข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณในปีงบประมาณ พ .ศ.2563 หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการ
พาณีชย์ ท าไมไม่มีรายได้จากหมวดนี้ ทั้งที่ อบต.ของเรามีรายได้จากสาธารณูปโภคนะครับ และสถานการณ์คลัง ใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 เงินฝากธนาคาร จ านวน 32,827,725.09 บาท เงินสะสม จ านวน 33,813,068.50 
บาท เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 12,437,357.70 บาท และรายการกันเงินยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 1 
โครงการ รวม 11,793 บาท ทั้งหมดมันเป็นยอดรวมกันที่ฝากธนาคารไว้หรืออย่างไร ช่วยอธิบายรายละเอียดด้วย
ครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต.  
                     เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  และสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ตามที่ท่านสมาชิกได้
สอบถามเกี่ยวกับหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ ว่าท าไมไม่มีรายได้จากหมวดนี้ ขอตอบว่ามีนะ
ครับ ซึ่งยอดจะอยู่ด้านหลัง คือ ข้อที่ 3 งบเฉพาะการ ตรงรายรับจริง อยู่ที่ สองล้านกว่าบาท ยอดตรงนี้จะเป็นยอดที่
เป็นรายไดจ้ากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์ครับ ซึ่งการจัดท าเกี่ยวกับกิจการประปาทาง อบต.ยังท าบัญชีระบบ
มืออยู่ท าให้ยอดไม่ไปโชว์ในระบบอีลาแอดครับ   ในส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับเงินฝากธนาคาร จ านวน 
32,827,725.09 บาท เงินสะสม จ านวน 33,813,068.50 บาท เงินทุนส ารองเงินสะสม จ านวน 
12,437,357.70 บาท มันเป็นอะไร อย่างไรขอค้างไว้ก่อนซึ่งผมไม่สามารถชี้แจงรายละเอียดได้  การประชุมครั้ง
หน้าจะให้ ผอ.กองคลังเป็นผู้มาชี้แจงในรายละเอียดตรงส่วนนี้ครับ ผมจะขอตอบรายละเอียดรายการกันเงินยังไม่ได้
ก่อหนี้ผูกพัน จ านวน 1 โครงการ รวม 11,793 บาท ครับ ซึ่งรายการกันเงินที่ยังไม่ได้ก่อหนี้ผูกพันนั้น เป็นยอดเงิน
เหลือจ่ายจากการจ่ายเงินโบนัสให้กับพนักงาน เจ้าหน้าที่ท่ีผ่านมาครับ 
 
นายปัญญา วงศ์สง่า/ประธานสภา อบต. 
                                มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ครับ ถ้าไม่มีจะได้ พิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565 
ที่ประชุม                     -ไม่มี- 
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บันทึกหลักการและเหตุผล ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 
งบประมาณ พ.ศ.2565 

รายงานรายละเอียดประมาณการรายจ่ายงบประมาณรายจ่ายท่ัวไป 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

องค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย 
อ าเภอ วานรนิวาส   จังหวัดสกลนคร 

ประมาณการรายจ่ายรวมทั้งสิ้น  78,933,885 บาท จ่ายจากรายได้จัดเก็บเอง   
หมวดภาษีจัดสรรและหมวดเงินอุดหนุนทั่วไป แยกเป็น  
(รายละเอียดตามเอกสาร ร่างข้อบัญญัติที่ได้แจกให้สมาชิกไป) 
 
นายปัญญา วงศ์สง่า/ประธานสภา อบต. 
                 ตามรายละเอียดร่างงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  ที่ผมได้ส่งให้ทุกท่านไป
ศึกษามา เราจะพิจารณาเป็นส่วนๆ ไปจะได้ไม่ต้องกลับไปกลับมา  ประกอบกับท่านนายกได้แถลงร่างงบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ  2565  สมาชิกท่านใดมีข้อซักถามในส่วนส านักปลัด  กองการศึกษา  ศาสนาและ
วัฒนธรรม  กองคลัง  กองช่าง  งบกลาง  และงบเฉพาะการประปา  แต่ขอเริ่มจาก แผนงานบริหารทั่วไป  ขอเรียน
เชิญครับ 

นายณัฐพล เที่ยงทัศน์/ส.อบต.หมู่ที่ 16 
                                     เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ผมขอเสนอพักเบรก ครับ 

นายปัญญา วงศ์สง่า/ประธานสภา อบต. 
                                     ประธานสภาสั่งพักเบรก 10 นาท ี
เริ่มประชุมต่อ 

แผนงานงบกลาง 
นายวิกรานต์  นวลสิงห์/ส.อบต. หมู่ที่ 2 
                                  เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  แผนงานงบกลาง เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ตามที่ดูใน
รายละเอียด ปีงบ 64 ผู้สูงอายุ 90 ปีขึ้นไปมีจ านวน 50 คน แต่ในปีงบ 65 มี 25 คน ยอดการเบิกจ่ายจ านวนเบี้ย
ท าไมไม่เท่ากัน ปี 64 จ านวน 1,800 บาท ปี 65 จ านวน 1,900 บาท ทั้งที่ใช้ระเบียบตัวเดียวกันชี้แจงด้วยครับ 
และเงินสมทบกองทุนประกันหลักสุขภาพปีงบประมาณ 2565 ท าไมไม่มีตั้งไว้ครับ ในส่วนของเงินส ารองจ่ายผมเห็น
ว่าเป็นเงินไว้ส าหรับช่วยเหลือประชาชนในกรณีฉุกเฉินและบรรเทาปัญหาความเดือดร้อน เช่นที่ผ่านมาเกิดโรคระบาด
ต่างๆ ผมเห็นควรให้เพ่ิมงบในส่วนนี้ขึ้นอีกครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                                    ต้องขออภัยด้วยครับขนาดผมตรวจแล้วตรวจอีกก็ยังพลาด ขอแก้ไขนะครับที่วงเล็บไว้ 
1,900 คน ก็คือจ านวนยอดท้ังหมดของผู้สูงอายุในแต่ละช่วงอายุรวมกัน และผู้สูงอายุ อายุ 90 ปีขึ้นไปจะได้รับเบี้ย
ยังชีพเดือนละ 1,000 บาทต่อคน  มี 25 คน คูณสิบสองเดือนก็จะเป็น จ านวนเงิน 300,000 บาท ในส่วนของเงิน
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สมทบกองทุนประกันหลักสุขภาพได้สอบถามเจ้าหน้าที่แล้วพบพิมพ์ตกไปก็จะแก้ไขกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนครับ ใน
ส่วนของเงินส ารองจ่ายที่มีสมาชิกเห็นสมควรให้ตั้งเพิ่มไว้อีก ก็ขอรับไว้พิจารณาครับ 

แผนงานบริหารทั่วไป 

นายปัญญา วงศ์สง่า/ประธานสภา อบต. 
                                  แผนงานบริหารทั่วไป ขอเชิญท่านสมาชิกอภิปราย ครับ 

นายวิกรานต์  นวลสิงห์/ส.อบต. หมู่ที่ 2 
                                  เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่านครับ ผมมีข้อสงสัย
เกี่ยวกับงบลงทุน ค่าจัดซื้อเก้าอ้ี ราคาตัวละ  7,000 บาท มันมีลักษณะอย่างไรชี้แจงด้วย และเก้าอ้ีจัดเลี้ยงจะน ามา
เลี้ยงใครครับช่วยอธิบายด้วย อีกอย่างห้องประชุมสภายังไม่ได้สร้างเลยแต่มีการเตรียมจัดซื้อเก้าอ้ีมาไว้ก่อนมันสมควร
หรือไม่ และค่าจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ท่านจะน าไปใช้กิจการอะไรช่วยชี้แจงด้วยครับ 

นางอมรรัตน์ แสนบรรดิษฐ์/หัวหน้าส านักปลัด 
                                   เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในส่วนของเก้าอ้ีเป็น
การตั้งไว้ส าหรับรองรับห้องประชุมใหม่และเป็นการตั้งราคาตามท้องตลาด ราคา 7,000  บาท ก็จะมีขนาดเท่ากับที่
ท่านประธานสภานั่งในขณะนี้ ส่วนเก้าอ้ีจัดเลี้ยงก็คือเก้าอ้ีที่ท่านสมาชิกนั่งอยู่ในขณะนี้เนื่องจากเก้าอ้ีเราซื้อมานาน
แล้วของเดิมก็มีการช ารุดเสียหาย ไม่เพียงพอต่อผู้เข้ามาประชุมหรือท ากิจกรรมต่างๆจึงได้ตั้งซื้อไว้ค่ะ 

นายนิ่ม ฝ่ายรีย์/ส.อบต.หมู่ที่ 15 
                               ขออนุญาตครับท่านประธานอยากทราบว่าท่านผู้ถามถามใคร ท่านผู้ตอบตอบให้ใครฟัง 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                               เรียนท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ส าหรับการจัดซื้อ
รถบรรทุก(ดีเซล) ตอนนี้มีรถในส่วนของกองคลัง ส านักปลัด ช่าง แต่ยังขาดของเกษตรกับพัฒนาชุมชน ซึ่งยังไม่มีรถไว้
ส าการบริหารจัดการดูแลประชาชนในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 

นายสมทบ แสงพรมชาลี/ส.อบต หมู่ที่ 9 
                               ผมขอสอบถามว่ารถต้องซื้อให้ครบทุกแผนกเลยหรือครับ ผมขอเสนอให้ซื้อให้ในส่ วนของ
สภาด้วยครับ 

นายวิกรานต์  นวลสิงห์/ส.อบต. หมู่ที่ 2 
                                มีสมาชิกฝากสอบถามมาเก่ียวกับเงินเดือนเลขานุการนายกที่ตั้งไว้ถูกต้องหรือไม่ครับ 

ส.ต.อ.สุรศักดิ์ น้อยบาท/ปลัด อบต. 
                                เงินเดือนเลขานุการนายก เดือนละ 7,560 บาท คูณสิบสองเดือน เป็นเงิน 90,720 บาท 
ตั้งไว้ถูกต้องแล้วครับ 
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นายณัฐพล เที่ยงทัศน์/ส.อบต.หมู่ที่ 16 
                                     เรียนท่านประธานสภาฯ ที่เคารพ  ผมขอเสนอให้ยุติการประชุมเพียงแค่นี้ก่อนครับ  
และขอให้ท่านประธานสภาแจ้งแก่ผู้ประชุมได้รับทราบวันเวลาที่จะประชุมครั้งต่อไปครับ                                      

นายปัญญา วงศ์สง่า/ประธานสภา อบต. 
                                           ประธานสภาตรวจสอบเห็นว่างบประมาณมีจ านวนมากอภิปรายกันวันเดียวไม่จบ
แน่นอน และตอนนี้เวลาก็ผ่านมาสมควรแล้วจึงสั่งยุติการประชุม และนัดประชุมเพ่ือพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 2565 ขั้นรับหลักการ ต่อ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย 

เลิกประชุมเวลา      16.00  น. 

    
  ส.ต.อ.    สุรศักดิ์   น้อยบาท                จดบันทึกรายงานการประชุม               
              (สุรศักดิ์   น้อยบาท)                                                
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเดื่อศรีคันไชย             
                                                                                                              
 

 


